

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา

ผลที่ได้จากการศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนทำกระดาศไฮสับประรด ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งผู้ลงทุนได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็น “สหกรณ์ผู้ผลิตกระดาศไฮสับประรด ลำปาง จำกัด” โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจำนวน 26 ราย และจากการรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทำกระดาศไฮสับประรด โดยทำการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในรูปแบบของการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) และวิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate of Return : IRR) สรุปผลได้ว่า

การลงทุนทำกระดาศไฮสับประรด ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

1. ต้นทุนในการลงทุนทำกระดาศไฮสับประรด

ต้นทุนในการลงทุนทำกระดาศไฮสับประรด ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้น 5,943,663 บาท โดยค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 1,086,740 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตั้งแต่ปีที่ลงทุนเริ่มแรกจนถึงปีที่ 5 เท่ากับ 4,850,483 บาท

2. ผลตอบแทนจากการลงทุนทำกระดาศไฮสับประรด

ตลอดระยะเวลา 5 ปี การลงทุนทำกระดาศไฮสับประรด ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้รับผลตอบแทนหรือรายได้ทั้งหมด เท่ากับ 6,297,638 บาท โดยเป็นรายได้จากการจำหน่ายกระดาศไฮสับประรดเพียงอย่างเดียว

3. ผลตอบแทนคืนทุนในการลงทุนทำกระดาศไฮสับประรด

ในการลงทุนทำกระดาศไฮสับประรด พบว่า ใช้ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 8 เดือน 23 วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ที่อัตราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 2 เท่ากับ 272,510 บาท อัตราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 9.75 เท่ากับ 16,926 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate of Return : IRR) มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 10.37 มีค่าสูงกว่าดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 9.75 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ย ณ เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2547

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา

ปัญหาในการลงทุนทำกระดาษใยสับปะรด ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มีดังนี้

1. การจัดการเกี่ยวกับน้ำเสีย ซึ่งในกระบวนการผลิตมีน้ำเสียต้องบำบัด และปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป
2. การขาดความรู้ในเทคโนโลยีในการผลิต โดยเฉพาะ ในกระบวนการย้อมสี ซึ่งยังไม่ได้มาตรฐาน สีที่ผสมได้อาจจะไม่ได้คุณภาพ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และปัญหาการป้องกันความชื้นของกระดาษ

ข้อเสนอแนะ

ในการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนนั้น จะต้องพิจารณาปัจจัยประกอบต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากการลงทุน ได้แก่

1. ด้านการลงทุน

การลงทุนทำกระดาษใยสับปะรด เป็นการลงทุนที่ใช้ค่าใช้จ่ายลงทุนสูง ค่าที่ดิน ค่าสิ่งปลูกสร้าง ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต และต้องมีเงินทุนส่วนหนึ่งเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในส่วน of ค่าวัตถุดิบ เงินเดือนและค่าแรง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าขนส่ง ซึ่งปัญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียนถือเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งของผู้ลงทุนควรสนใจ ดังนั้น ควรมีการจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุน จากสถาบันการเงินทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สินเชื่อแก่ผู้ลงทุน โดยเป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เนื่องจากการลงทุนที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจเหลือใช้จากการเกษตร และยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มอีกทางด้วย

2. ด้านการตลาด

การลงทุนทำกระดาษใยสับปะรดเป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงตลาด ทั้งภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ โดยตลาดในประเทศส่วนใหญ่ จะอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และปทุมธานี ส่วนตลาดต่างประเทศควรจะมีการจัดทำ เว็บไซต์ เพื่อเป็นการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่อีกทางด้วย นอกจากนั้นแล้ว ควรจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด หรือมีการออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆ เช่น มีการเพิ่มดอกไม้ หรือ สิ่งอื่นๆ ลงใน กระดาษใบสับประคด้วย

3. ด้านการผลิต

การลงทุนทำกระดาษใบสับประค เป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงปัจจัยทางด้านการผลิต ซึ่งได้แก่วัตถุดิบ คือ ใบสับประค ความชำนาญของแรงงานในการตะมื่อ ตลอดจนเทคนิคทางด้านการผสมสี การฟอกขาว

4. ด้านต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้รับ

จากการศึกษาพบว่า ผู้ลงทุนประสบปัญหาด้านราคาขาย ที่ไม่สามารถปรับเพิ่มได้ เพราะกระดาษใบสับประคมีคู่แข่งค่อนข้างมาก เช่น กระดาษสา กระดาษจากใยกล้วย และกระดาษตะขบป่า นอกจากนั้นแล้วปัญหาทางด้านต้นทุน เช่น ค่าขนส่งที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจัยราคาน้ำมัน ค่าแรงงาน ดังนั้น ภาครัฐจึงควรมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการผลิต เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่มีลักษณะเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจที่เหลือใช้จากการเกษตร เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรด้วย

5. ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การลงทุนทำกระดาษใบสับประค จะมีน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต เช่น น้ำเสียจากการต้มใบสับประค จะมีฤทธิ์เป็นด่าง และมีสีน้ำตาลเข้ม ต้องมีการบำบัดก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ดังนั้น ภาครัฐควรมีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจ และจัดการปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสียได้

6. ด้านพลังงาน

การลงทุนทำกระดาษใบสับประค จากการศึกษาทางสหกรณ์ผู้ผลิตกระดาษใบสับประค ลำปาง จำกัด ได้ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการต้มใบสับประค และการฟอกขาว ซึ่งจากแนวโน้มการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ควรมีการหาพลังงานสำรองไว้ทดแทน เช่น จากการใช้แก๊ส การใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © by Chiang Mai University

All rights reserved